

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

LOXLEY - ต้องตามอีกสักงวด

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... จริงๆ แล้ว หุ่นตัวนี้ เล่นยากสมชื่อฉายาเขาเลยแหละครับ สัญญาณดูดีแล้ว วันต่อมาลง แต่สัญญาณแย่งๆ กลับไม่ลง เผลอๆ แอบขึ้นหน้าชื่อ แต่ไม่เป็นไรครับ งวดนี้ต้องขอตามดูอีกที แล้วเมื่อเร็วๆ นี้ ก็เพิ่งจะเอาออกสื่อไปด้วยว่าเป็นหุ่นที่น่าจับตา แบบมองกันยาวๆ ไม่สนใจการแก่งตัวที่จะแก่งๆ ขึ้นๆ ลงๆ กันแล้วละครับ... ก็หุ่น LOXLEY เข้ามาอยู่ใน List ของภาพ Bullish Pattern in MA. นะ แถมยังเป็นช่วงไม่ตันๆ หรือ ช่วงแรกๆ ของภาพ Bullish ดังกล่าว แบบนี้ ไม่ขอตามอีกสักงวด ก็คงไม่ได้แล้ว แต่ก็คงต้องตามวิธีการซื้อนะครับ ไม่สนใจการแก่งตัวอะไรมาก ดูว่าถ้าสัญญาณขายไม่เกิด ก็ยังไม่ขายนะ โดยเรื่องของสัญญาณขายจะเกิดเมื่อไรนั้น ง่ายๆ เลย ก็ดูว่า MA5days ตัด MA10days ลงมาหรือไม่ ต่อให้แท่งเทียนจะออกมาเป็นภาพลบอย่างไร ถ้าไม่เกิดสัญญาณขายใน MA. ดังที่กล่าวมา ก็อย่าเพิ่งไปกังวลมาก (เส้น MA. ที่กล่าว ใช้ EMA. นะครับ)... แล้วเรื่องที่เคยเกริ่นๆ ไว้ว่า จะมีทริคอะไรในเรื่องของสัญญาณที่เป็น Bullish Pattern in MA. ออกมาให้ท่านได้ติดตามกันนั้น ก็น่าจะประมาณอีก 2 สัปดาห์ครับ ได้เจอแนวกำลังออกแบบหน้าตาตามทริคและทดลองข้อมูลดูสักหน่อยก่อน ซึ่งจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งกับทริคที่เราที่เอารื่อง Pattern ของ EMA. ว่ากันอย่างเดียวนะ ใช้โปรแกรมสแกนหุ่นมาให้ท่านได้ดูกันด้วย บางท่านอาจจะไม่ชอบตัวที่เราแนะนำ ก็อาจจะเห็นตัวอื่นๆ ด้วย หรือบางท่านมีมานานแล้ว ก็อาจจะอยู่ในรายชื่อที่อาจจะต้อง Let Profit Run และจับตาไว้เพื่อรอสัญญาณขาย... รอติดตามครับ ใช้ไม่ยาก และน่าจะคุ้มค่า

ดูตามเกม... ก็อย่างที่กล่าว หุ่นอาจจะออกโหดๆ หน่อย มีไล่ราคาบ้าง ทูบบ้างบางช่วง แต่เล่นเกมตามเทคนิคไว้ก่อนเลยดีกว่า อย่าไปแก่งตามราคามากจนเกินไป จนกว่าจะมีสัญญาณขาย

แนวรับ : ... 3.44-3.40 ราคา นี้ ยังน่าสนใจ หรือเปิด 3.46-3.48 ก็ยังซื้อได้
เป้าหมาย : ... ถ้าตาม Price Pattern ดู 3.66-3.70 / ถ้าตาม MA. มองยาวที่ 6.6

Price Chart...(LOXLEY)



ความเห็น จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ่น LOXLEY... การผ่านพื้นที่ 3.32-3.36 ขึ้นมาในก่อนหน้านั้น ถือว่าเป็นการผ่านรูปแบบราคาที่เป็น Ascending ก็อาจจะว่าอย่างนั้นได้... ซึ่งเป้าหมายของรูปแบบราคาที่ว่านี้ ก็มองไว้ได้ที่เกือบๆ 3.70.. หรือ จะขายที่ 3.66-3.70 แล้วรออันตัวรอบใหม่.. แต่ถ้าจะไม่อ่อนตัวเลยก็ได้ เนื่องจากรูปแบบของ MA. ที่เป็นอยู่ในตอนนั้นนั้น จะเรียกได้ว่า ยังเป็นไม่ตันๆ อย่างบางที่อาจจะเล่น Price Pattern ที่ใหญ่กว่าหน่อยก็ได้ โดยเป็นรูปแบบ ตัว U ที่มีเป้าหมาย 3.90-4.00 ก็ได้ แล้วถ้าจะมองกันยาวๆ ตามรูปแบบของ MA. นั้น เราจะเห็นเส้นเรียงตัวครบ Pattern ที่ระดับราคา 3.30 นั่นคือเป้าหมายของหุ่น LOXLEY ก็จะมียาวๆ รอขายที่ 6.60

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน